

โรงเรียนสวิส กรุงเทพ ได้รับการรับรองเป็น โรงเรียนระดับยอดเยี่ยมจาก BLI ประเทศเยอรมนี



คณะผู้ตรวจสอบจากประเทศเยอรมนี "Bund-Länder-Inspektion" หรือ BLI (ความร่วมมือจากรัฐบาลและองค์กรตรวจสอบส่วนภูมิภาค) ได้เข้ามาตรวจสอบคุณภาพที่โรงเรียนสวิส กรุงเทพ ช่วงปลายมีนาคม พ.ศ. 2554 และรายงานผลแก่ตัวแทนจากคณะทูตสถานทูตเยอรมัน สวิส และออสเตรีย ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ผู้ตรวจสอบได้กล่าวในวันสุดท้ายของการตรวจสอบว่า "หนึ่งอาทิตย์ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 ว่าโรงเรียนสวิส กรุงเทพไม่เพียงผ่านแค่เกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น แต่โรงเรียนนี้ผ่านอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไม่มีข้อสงสัยแต่ประการใด โรงเรียนสวิส กรุงเทพ เป็นโรงเรียนที่ตอบสนองทุกความต้องการ เพื่อรับรองมาตรฐานการรับรองจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็น "โรงเรียนเยอรมันในต่างประเทศที่ยอดเยี่ยมมาก"

ในระหว่างการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้ถูกสัมภาษณ์อย่างละเอียดในทุกๆ ด้านของโรงเรียน ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียน และพนักงานธุรการ รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการของโรงเรียนได้ตอบคำถามที่หลากหลายให้กับผู้ตรวจสอบ และทำให้มองเห็นภาพรวมทั้งชัดเจนของโรงเรียนและความหลากหลาย



© Swiss School Bangkok

ผู้อำนวยการโรงเรียน มิคาเอล แกวร์เคอร์ (ซ้าย)
รับใบประกาศยอดเยี่ยมจากท่านทูตเยอรมัน
รอล์ฟ ชูสเช (ขวา)

ในมุมมองที่แตกต่าง เป้าหมายหลักของการเข้ามาตรวจสอบ คือ การได้เข้าไปดูการเรียนการสอนของคุณครูในระดับต่างๆ รวม 36 ห้องเรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคณาจารย์ผู้สอน 73% การประเมินผลใช้กระบวนการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน การตรวจสอบนั้นเน้นประเมินที่เกรด 6 ถึงเกรด 10 ในรายวิชาต่างๆ เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และมีการตรวจสอบระดับอนุบาล ระดับชั้นพื้นฐานจนถึงเกรด 5 และระดับมัธยมปลาย (เกรด 11-12) ด้วยผลประเมินออกมาดีอย่างไม่มีข้อสงสัยในทุกๆ ด้าน ผลรายงานชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าโรงเรียนสวิส กรุงเทพได้รับผลตอบรับจากการประเมินผลออกมาดีในทุกด้านที่ประเมิน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผลลัพธ์ที่ออกมาดี เช่น จุดแข็งทางด้านบุคลิกภาพของนักเรียน ความพึงพอใจต่อโรงเรียน การให้บริการ การมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครอง ความรับผิดชอบ การบริหารจัดการต่อโรงเรียนโดยผู้บริหารโรงเรียน ผู้ตรวจสอบได้กล่าวชมเด็กนักเรียนที่ถูกประเมินว่า มีส่วนร่วมในระหว่างการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นส่งผลต่อการตัดสินใจออกมาดี บรรยากาศการสอนและสิ่งแวดล้อมต่อการสอนนั้นได้รับการประเมินเช่นกันว่าดีเยี่ยม ผู้ตรวจสอบได้รับรองว่าโรงเรียนสวิส กรุงเทพเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่เข้มข้น มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งวิธีการสอนที่เป็นระดับสากล มีการวางแผนการสอนอย่างดี และมีการดำเนินการสอนพร้อมทำงานอย่างมีระบบ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนเติมเต็มให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คาดหวังไว้ "ท่านทั้งหลายควรภาคภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้" นางจากอปได้กล่าวสรุปในระหว่างการนำเสนอผลการประเมิน และได้แสดงความยินดีที่โรงเรียนสวิส กรุงเทพได้รับผลออกมาดีอย่างยอดเยี่ยม

ผลการประเมินของ Bund-Länder-Inspektion" (BLI) เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของโรงเรียน ซึ่งผลนี้จะให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าแก่โรงเรียนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนสวิส กรุงเทพ ไม่เพียงอยู่ในระดับดีเท่านั้น แต่อยู่ในระดับโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย